

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
THỊ XÃ ĐỨC PHỔ
BAN THƯỜNG TRỰC
Số: 211/BC-MTTQ-BTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Đức Phổ, ngày 22 tháng 5 năm 2021

BÁO CÁO

**Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri thị xã Đức Phổ
tại Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử
đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
(thuộc thẩm quyền giải quyết của thị xã)**

Từ ngày 04/5 đến ngày 21/5/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với UBND thị xã và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã và các xã, phường tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri tại 15 xã, phường với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:

I. Đánh giá chung

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp (trong đó, trên địa bàn thị xã Đức Phổ có nhiều F1 liên quan đến F0 đã công bố, phải thực hiện cách ly tập trung), các ứng cử viên đại biểu Quốc hội không tham gia tiếp xúc cử tri theo Kế hoạch đề thực hiện quyền vận động bầu cử và các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh chỉ tham gia được 6/15 điểm tiếp xúc cử tri của thị xã. Tuy nhiên tại các hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thị xã, đại biểu HĐND xã, phường ở các thôn, tổ dân phố, Chủ trì Hội nghị thông tin về các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại Đức Phổ; thông tin số lượng ứng cử viên được giới thiệu và số lượng được bầu tại đơn vị Đức Phổ để cử tri nắm thông tin, có sự lựa chọn trong quá trình đi bầu.

Tại các hội nghị, cử tri trao đổi thẳng thắn, cởi mở với người ứng cử. Đa số cử tri đều đánh giá cao, tâm đắc và đồng tình, tin tưởng sau khi nghe chương trình hành động của các ứng cử viên, nhận thấy các ứng cử viên đều xứng đáng ứng cử vào đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Tuy nhiên, theo quy định đơn vị bầu cử số 03 (Quốc hội) chỉ được bầu lấy 02 đại biểu và đơn vị bầu cử số 18, 19 (Hội đồng nhân dân tỉnh) mỗi đơn vị chỉ được bầu lấy 03 đại biểu; đối với đại biểu HĐND thị xã, có 13 đơn vị bầu lấy 02 đại biểu và 02 đơn vị bầu lấy 03 đại biểu (Phường Nguyễn Nghiêm và Phố Thạnh). Do đó, cử tri đề nghị các vị ứng cử viên phải phát huy tinh thần trách nhiệm của người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, phải gần dân, sát dân và có trách nhiệm với nhân dân. Sau khi trúng cử cử nên thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ cử tri, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cử tri để đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, HĐND và thể hiện đầy đủ vai trò là người đại diện cho nhân dân. Đề nghị đại biểu Quốc hội, HĐND nói đi đôi với làm; cố gắng làm đúng với những gì đã hứa với cử tri; đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp phải có tiếng nói mạnh hơn, nhiều hơn với Quốc hội; quan

tâm giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm, băn khoăn, lo lắng của địa phương; đặc biệt là các vấn đề liên quan trực tiếp an ninh quốc phòng; vấn đề phòng, chống tham nhũng; vệ sinh an toàn thực phẩm; vấn đề nước sạch – vệ sinh môi trường; sức khỏe cộng đồng; giáo dục – đào tạo; đầu tư hạ tầng, phát triển kinh tế; chế độ cho người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở, chính sách giải quyết việc làm cho con em địa phương; giám sát vấn đề giải quyết đơn thư khiếu nại, vì hiện nay việc giải quyết đơn thư của các cơ quan có nhiều vụ việc chưa phù hợp, chưa đảm bảo thời gian...

II. Một số nội dung cụ thể cử tri quan tâm, kiến nghị

Ngoài các vấn đề chung, cử tri quan tâm, lo lắng, băn khoăn và kiến nghị một số nội dung cụ thể như sau:

1. Lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn giao thông

1.1. Cử tri Phổ Văn:

- Đề nghị gắn camera và lắp đặt biển báo hiệu các tuyến đường liên xã tại các điểm giao nhau vì các điểm này dễ gây mất an toàn giao thông. Nhất là tuyến đường Trà Câu – Bến Mốc vì đoạn đường này có nhiều điểm giao nhau, quanh co dễ gây tai nạn giao thông.

- Cần quan tâm hơn nữa trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, nhất là nạn trộm bắt chó hoạt động ngang nhiên.

1.2. Cử tri xã Phổ Phong: Đề nghị giám sát việc thực hiện Nghĩa vụ quân sự đối với thanh niên trong độ tuổi có thanh niên nhiều năm khám sức khỏe mà không đạt thì nên loại khỏi danh sách gọi khám và có biện pháp xử lý nghiêm thanh niên chống khám, chống lệnh tạo sự công bằng xã hội.

1.3. Cử tri phường Nguyễn Nghiêm: Hiện nay xe chở Dăm đi trên tuyến đường Võ Tùng nhiều và với tốc độ nhanh, làm rơi, đổ dăm xuống đường gây bụi bặm và làm ảnh hưởng đến việc lưu thông trên tuyến đường này. Đề nghị quan tâm giải quyết (*cử tri đã có kiến nghị nhiều lần nhưng chưa giải quyết được*).

2. Chế độ chính sách

2.1. Cử tri xã Phổ Phong: Đề nghị tăng cường công tác giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có công, chính sách bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, cận nghèo đảm bảo theo quy định của pháp luật.

3. Đầu tư xây dựng cơ bản

3.1. Cử tri xã Phổ Phong: Quan tâm bố trí kinh phí xây dựng lại cầu Cây Sộp, ở thôn Tân Phong (Tuyến đường Quốc lộ 24 vào nghĩa trang liệt sĩ đồng chí Nguyễn Nghiêm). Hiện nay cầu đã xuống cấp rất nguy hiểm cho người qua lại.

3.2. Cử tri phường Phổ Thạnh: